

Siết chặt công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ



Kiểm định phương tiện tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.

Với chức năng, nhiệm vụ kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới đường bộ, những năm qua, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình (17 - 01S) đã không ngừng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện,

góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Chủ trương siết chặt công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ của Trung tâm đã và đang góp phần siết chặt chế độ kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông.

Theo đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam, những năm qua, công tác kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm đã và đang góp phần siết chặt chế độ kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện không đúng quy định, lắp thêm ghế, giường nằm,

lượng kiểm định theo nhiệm vụ và yêu cầu của khách hàng, Trung tâm đã đầu tư 3 dây chuyền kiểm định hiện đại. Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 7/5/2019, Trung tâm đã kiểm định cho 7.882 lượt phương tiện xe cơ giới, trong đó có 7.039 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn. Trong quá trình kiểm định, các đăng kiểm viên đã phát hiện 843 lượt phương tiện không đạt chuẩn, vi phạm về nhận dạng, khung, ghế, thân vỏ, hệ thống lái, điện, phanh, đèn, khí xả... Khi phát hiện các phương tiện không đạt tiêu chuẩn, các đăng kiểm viên đã giải thích, hướng dẫn để chủ phương tiện tiến hành sửa chữa và trở lại đăng kiểm khi đạt tiêu chuẩn.

Với chủ trương siết chặt kiểm tra tải trọng phương tiện giao thông đường bộ, từ nhiều năm nay, Trung tâm đã kiên quyết không đăng kiểm và không cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện không đúng kích cỡ, thay đổi thiết kế của nhà sản xuất. Nhờ giám sát chặt chẽ khâu kiểm định các xe tải, xe khách, đến nay, Trung tâm đã kiểm soát được việc cơ sở, thay đổi hiện trạng xe không đúng quy định. Đối với những phương tiện cơ kích thước thùng hàng không đúng quy định, lắp thêm ghế, giường nằm,

Trung tâm yêu cầu khôi phục lại nguyên trạng mới được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chế độ "một cửa", ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kiểm định do Cục Đăng kiểm Việt Nam quy định. Với thủ tục thuận lợi, trung bình mỗi phương tiện kiểm định tại Trung tâm nếu đủ giấy tờ hợp lệ, bảo đảm an toàn kỹ thuật chỉ mất khoảng 40 phút/lượt, giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng. Để chống tiêu cực và giám sát công tác đăng kiểm, mọi quy trình, trình tự, thủ tục về công tác đăng kiểm đều được niêm yết công khai, các công đoạn kiểm định đều được giám sát bằng hệ thống camera kết nối trực tiếp với Cục Đăng kiểm Việt Nam. Qua đó đã nâng cao năng lực và chất lượng đăng kiểm, bảo đảm chính xác, đúng quy trình, công khai, minh bạch, tăng năng suất lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.

Ông Đàm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình cho biết: Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan

trọng bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và tình trạng ô nhiễm môi trường. Để nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện theo yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu của khách hàng, cùng với đầu tư trang thiết bị, giải pháp hàng đầu là phải chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản, hàng năm, Trung tâm thường xuyên cử các đăng kiểm viên tham gia khóa đào tạo bổ sung kiến thức do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức; phân công cán bộ có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững dao tạo, giúp đỡ cán bộ mới. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế "một cửa", tin học hóa công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật, nâng cấp và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kiểm định do Cục Đăng kiểm Việt Nam quy định. Đồng thời, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp chủ phương tiện nâng cao ý thức trong việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đến kiểm định. Nhờ đó, thời gian kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ được rút ngắn nhiều so với trước đây.

PHẠM HÙNG

THỊ TRẤN HUNG HÀ Chăm sóc, bảo vệ lúa xuân cuối vụ



Lúa xuân của thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) đang tập trung trở bông, tuy nhiên, những ngày qua thời tiết mưa ẩm, ẩm ướt làm các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại cho những diện tích lúa trở bông sau ngày 5/5, nhất là sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn. HTX DVNN thị trấn phát động đợt phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Theo đó, tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân dùng thuốc đặc hiệu phun trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông cho lúa, chỉ phun thuốc khi lá lúa khô sương. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông phun 2 lần, lần 1 khi lúa thấp thỏ trổ, lần 2 khi lúa trổ thoát hoàn toàn. Riêng đối với rầy cuối vụ, HTX khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nếu thấy mật độ rầy từ 800 con/m² trở lên dùng thuốc đặc hiệu phun trừ ngay trên diện hẹp.

Sâu bệnh từ nay đến cuối vụ còn phát sinh gây hại, nhất là rầy nâu và bệnh đạo ôn cổ bông, thị trấn Hưng Hà chỉ đạo HTX DVNN tăng cường cán bộ kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh và hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi phun thuốc phòng, trừ ngay trên diện hẹp.

TRÚC LÀNH (Đài TTTH Hưng Hà)

VŨ THƯ Hỗ trợ bò sinh sản cho 57 hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, huyện Vũ Thư đã lựa chọn 57 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 8 xã tham gia dự án, gồm: Hồng Lý, Đông Thanh, Việt Hùng, Phúc Thành, Song Lăng, Tam Quang, Nguyễn Xá, Song An.

Mỗi hộ tham gia dự án được hỗ trợ 1 con bò sinh sản để làm phương tiện sản xuất, góp phần thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tổng đàn bò của dự án 57 con, tổng kinh phí hỗ trợ các hộ mua bò giống 738 triệu đồng. Trước đó, UBND huyện Vũ Thư đã giao cho các phòng, ban liên quan cùng các xã rà soát, lựa chọn những hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện tham gia dự án. Tiếp đó, tổ chức cho các đối tượng đi tham quan mô hình tại tỉnh Thanh Hóa và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cái lai sinh sản cho các hộ. Các hộ tự lựa chọn bò giống, đeo thẻ đánh dấu và công ty giao bò tại các xã khi bò đã tiêm đủ các loại vắc-xin phòng bệnh theo quy định. Đến nay, qua thời gian nuôi gần 5 tháng, đa số bò cái đã thích nghi với điều kiện tự nhiên và chăm sóc, nuôi dưỡng của từng hộ.

TIÊN DUNG (Đài TTTH Vũ Thư)

Thu nhập hơn 8 tỷ đồng mỗi năm từ cốm

Xã Đông Thanh (Vũ Thư) hiện có 34 hộ làm nghề cốm truyền thống với khoảng 125 lao động, trong đó chủ yếu tập trung ở làng nghề cốm Thanh Hương.

Nghề truyền thống làm cốm Thanh Hương bình quân hàng năm cho thu nhập hơn 8 tỷ đồng. Nhờ đó người dân có đời sống kinh tế ổn định, đường làng ngõ xóm được củng cố hóa bê tông, phong quang sạch đẹp, hơn 90% số hộ làng nghề có nhà máy băng khay trang. Hiện xã Đông Thanh tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững làng nghề theo hướng xây dựng thương hiệu phù hợp với cơ chế thị trường gắn với bảo vệ môi trường.

LÊ TRUNG (Đài TTTH Vũ Thư)

Nhằm hiện thực hóa đề án của Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020, thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và người dân sử dụng hình thức thanh toán này, góp phần mang lại nhiều lợi ích như minh bạch hóa các giao dịch, giúp đồng vốn luân chuyển nhanh hơn, giúp việc giao dịch được an toàn và giảm chi phí quản lý, kiểm đếm...

Ông Phạm Văn Tuyền, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư cho biết: Kể từ khi gia đình tôi lựa chọn phương thức thanh toán tiền điện qua mạng internet hàng tháng, sau khi nhận được tin nhắn của điện lực thông báo chỉ số công tơ điện đã sử dụng với số tiền phải thanh toán thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mở điện thoại để thanh toán tiền điện thông qua dịch vụ internet Banking/Mobile Banking. Sử dụng hình thức thanh toán tiền điện này gia đình ông Tuyền không phải mất thời gian đến các địa điểm thu tiền điện như trước đây và cũng không còn nỗi lo tiền bị rơi, nhầm lẫn. Hiện tại, một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai hình thức thu hộ tiền điện, người dân có thể đến một trong những ngân hàng liên kết với Công ty

Đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Điện lực Thái Bình để đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện. Ông Trần Viết Chính, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc tỉnh Thái Bình cho biết: Thu tiền điện qua hệ thống ngân hàng không chỉ mang lại sự tiện ích cho khách hàng mà còn giúp ngành điện tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao

động, tạo ra sự minh bạch hóa và chống thất thu thuế cho nhà nước. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc tỉnh Thái Bình có 19 điểm giao dịch, khách hàng được chăm sóc tận nơi để làm thủ tục thuận lợi khi đăng ký thủ tục thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Trong trường hợp khách hàng có thẻ tín dụng, có thể đăng

ký tự động thanh toán tiền điện qua ngân hàng, khi đến hạn, ngân hàng sẽ tự động trích số dư trong tài khoản để thanh toán tiền điện. Ngoài ra, các hóa đơn điện cũng được ngân hàng sao kê lại giúp người dân thanh toán hơn trong kiểm soát chi phí. Đến nay, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện qua Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc tỉnh Thái Bình khoảng 7% trên địa bàn nông thôn.

Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Hiện nay phần lớn người dân tập trung ở các vùng nông thôn còn hạn chế chưa có điều kiện mở tài khoản ở ngân hàng hoặc tiếp cận với các công nghệ mới cho nên việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, muốn phát triển thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thì trước hết phải giúp cho mỗi người dân hiểu rõ những tiện ích của phương thức thanh toán này. Việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt sẽ mang lại nhiều lợi ích như minh bạch hóa các giao dịch, giúp đồng vốn luân chuyển nhanh hơn, giúp việc giao dịch được an toàn và giảm chi phí quản lý, kiểm đếm... Do đó, Công ty Điện lực Thái Bình đã xây dựng phương án và kế hoạch chuyển dần kênh thanh toán tiền điện bằng tiền mặt sang các ngân hàng hoặc qua các kênh thanh toán điện tử khác, tiến tới không dùng tiền mặt trong thanh toán tiền điện đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân khách hàng sử dụng điện giai đoạn 2019 - 2020 và các giai đoạn tiếp theo. Tích cực phối hợp với các ngân hàng thương

mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình, các cơ quan báo chí, truyền hình tại địa phương tăng cường tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt như: trích nợ tự động qua tài khoản ngân hàng, SMS & Mobile Banking, internet Banking, ví điện tử, ủy nhiệm thu/ ủy nhiệm chi, thanh toán trực tuyến trên website của trung tâm chăm sóc khách hàng đến khách hàng, đa dạng hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện trong thanh toán tiền điện. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với các ngân hàng trực tiếp giải thích, hướng dẫn cho người dân sử dụng dịch vụ này. Nhờ vậy đến nay, số khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng đạt khá cao. Kết quả chỉ tính riêng trong tháng 1/2019 đã có 234.383 khách hàng sử dụng điện thanh toán tiền điện qua các ngân hàng và các tổ chức trung gian, đạt tỷ lệ 35,12% so với tổng số khách hàng sử dụng điện của toàn tỉnh. Trong đó có 64.607 khách hàng đã sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng chiếm tỷ lệ 9,68%. Phần đầu đến hết quý II/2019 có 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng.

MẠNH THẮNG



Phòng giao dịch Điện lực Kiến Xương.

Tấm lòng và trách nhiệm của các doanh nhân

Không chỉ mạnh mẽ, quyết đoán trên thương trường để xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, rất nhiều doanh nhân của tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng sẻ chia khó khăn với cộng đồng. Những phẩm chất ấy được thể hiện rõ nét qua đợt phát động hỗ trợ tiêu thụ lợn cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong "cơn bão" bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa qua. Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh có Công điện số 06/CD-UBND về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi có công điện, Hiệp hội Doanh nghiệp

tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức hội thành viên và hội viên triển khai kế hoạch hưởng ứng, thực hiện hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt khỏe mạnh đến kỳ xuất bán nhưng giá thị trường thấp cho các chủ trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Qua cuộc họp và phát động, rất nhiều doanh nghiệp hưởng ứng, đăng ký mua lợn thịt cho nông dân.

Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý có hơn 600 cán bộ, công nhân. Đây là một trong những doanh nghiệp tiên phong đăng ký tiêu thụ lợn thịt với số lượng lớn. Bà Đỗ Thị Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Thực hiện Thông báo của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy, Công điện của UBND tỉnh và hướng ứng kế hoạch của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Công ty chúng tôi đã xác định đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hộ chăn nuôi trong tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại cho bà con nông dân. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã thống nhất đăng ký hỗ trợ tiêu thụ hơn 3 tấn lợn hơi cho hộ chăn nuôi do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu. Ngày 27/4, Công ty đã chi

trên 110 triệu đồng mua 3,1 tấn lợn thịt của trang trại Hoàng Liên, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương và gia trại của ông Vũ Xuân Tinh, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư. Vừa được nhận tiền nghỉ lễ lại được công ty tặng thêm thịt lợn, các công nhân cảm thấy phấn khởi hơn. Chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân nhà máy sợi 3 cho biết: Xuất thân từ nông thôn nên tôi hiểu những khó khăn của nông dân. Việc doanh nghiệp chung tay giúp đỡ các hộ chăn nuôi lợn là sự sẻ chia nghĩa tình của doanh nhân với nông dân. Chính điều đó khiến anh chị em công nhân chúng tôi cảm động và thêm yêu quý, gắn bó, mong muốn được cống hiến lâu dài cho công ty hơn.

Không riêng Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý, nhiều doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Damsan, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây

trồng Thái Bình, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thêu MXP... cũng hàng hái hưởng ứng tiêu thụ lợn thịt với số lượng lớn cho nông dân. Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố cũng tích cực vận động hội viên tiêu thụ lợn thịt cho nông dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương cho biết: Ngoài vận động doanh nghiệp có bếp ăn tập thể ủng hộ mua lợn thịt, các doanh nghiệp còn lại chúng tôi còn vận động mua lợn thịt về giết mổ và chia cho cán bộ, công nhân. Đến nay, Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương đã tiêu thụ được 5 tấn lợn hơi cho các trang trại, gia trại trên địa bàn huyện.

Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Nhằm góp phần giảm thiệt hại cho người chăn nuôi do bệnh dịch tả lợn châu Phi, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận

động và tổ chức cho các doanh nghiệp thành viên tiêu thụ lợn thịt. Chúng tôi đã vận động được 30 doanh nghiệp và hội thành viên tiêu thụ được hơn 85 tấn lợn hơi. Để thực hiện kế hoạch đăng ký tiêu thụ lợn hơn 100

tấn lợn thịt trong đợt 1, Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tuyên truyền, trực tiếp vận động các doanh nghiệp hội viên hưởng ứng tiêu thụ lợn thịt giúp bà con.

KHẮC DUẤN



Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý hỗ trợ tiêu thụ lợn hơn 3 tấn lợn hơi cho hộ chăn nuôi.